

มติชน

Matchon
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/การเมือง-ในประเทศ

วันที่: พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2555

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12507

หน้า: 11(บนซ้าย)

Col.Inch: 51.42 Ad Value: 51,420

PRValue (x3): 154,260

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ผลสอบ 'ซีซีทีวี' ไม่พบทุจริต เดินหน้าส่งให้บ.บ.ช.สอบต่อ

ผลสอบ 'ซีซีทีวี' ไม่พบทุจริต เดินหน้าส่งให้บ.บ.ช.สอบต่อ

กมธ.ซีซีทีวีสรุปผลยังไม่พบทุจริต เสนอไม่ควรใช้กล้องพราง-เห็นร่วมส่งให้บ.บ.ช.สอบต่อไป

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายชินนทร์ รุ่งแสง ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะคณะกรรมการการ (กมธ.) วิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ ซีซีทีวี สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่มี นพ.เหวง โตจิราการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) เป็นประธาน เปิดเผยกับ "มติชน" ว่า ตามที่นายสถาพร มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน พท. และนายสุรสาธิต ผาสุก ส.ส.สิงห์บุรี พท.เสนอญัตติขอให้ตั้ง กมธ. ขึ้นมาตรวจสอบการจัดซื้อซีซีทีวี การปฏิบัติงาน ความปลอดภัยใน กทม. เพราะสงสัยว่าอาจมีการทุจริต ภายหลังจากมีการเปิดเผยว่าบางจุดเป็นเพียงกล้องเปล่า และที่ประชุมสภาได้มีมติตั้ง กมธ. ชุดดังกล่าว ไปเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 โดยสิ้นสุดในวันที่ 23 มีนาคม 2555 ภายหลังจากประชุม กมธ.ไป 16 ครั้ง ได้มีการเสนอรายงานผลการทำงานของ กมธ.ให้ประธานสภา เพื่อขอให้บรรจุเป็นวาระระเบียบเสนอให้ที่ประชุมสภาเพื่อรับทราบ ล่าสุด เมื่อต้นมิถุนายนที่ผ่านมา



ชินนทร์ รุ่งแสง

มีการทุจริต เนื่องจากมีการติดตั้งกล้องพรางบางจุด ยังไม่พบว่ามีพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการทุจริต โดย กมธ.ได้จัดซื้อซีซีทีวีในการปฏิบัติงานความปลอดภัย รวม 4 โครงการ ตั้งแต่ปี 2550-2552 ได้แก่ 1.จ้างเหมาติดตั้งซีซีทีวีเชื่อมสัญญาณไปยังสำนักงานเขตพระนครและเขตดุสิต มูลค่า 106.9 ล้านบาท 2.จ้างเหมาติดตั้งซีซีทีวีในพื้นที่ 1 มูลค่า 67.8 ล้านบาท 3.จ้าง

มีการนำรายงานผลการดำเนินงานของ กมธ. ที่มีความหนา 63 หน้า พร้อมภาคผนวก มาแจกจ่ายให้กับ ส.ส.ที่สนใจ

นายชินนทร์ กล่าวว่า ในส่วนผลการตรวจสอบการจัดซื้อซีซีทีวีใน กทม.ที่ ส.ส.พท.สงสัยว่าอาจ

เหมาติดตั้งซีซีทีวีในพื้นที่ 2 มูลค่า 66.7 ล้านบาท และ 4.จ้างเหมาติดตั้งซีซีทีวีในพื้นที่ กทม.อื่น มูลค่า 86.6 ล้านบาท ซึ่งทุกโครงการมีทั้งการติดตั้งกล้องจริงและกล้องพราง โดยตัวแทน กมธ. อ้างว่า ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ก็ให้ความเห็นว่าราคาของซีซีทีวีที่ กมธ.จัดซื้อ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตาม กมธ.ตั้งแต่สมัยนายจากรุงศ์ เรื่องสุวรรณ เป็นประธาน ก่อนจะลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พท. แล้ว นพ.เหวงมาเป็นประธาน กมธ.แทน ก็ไม่มีใครใส่ใจเรื่องการจัดซื้อซีซีทีวี หรือเคเบิลใยแก้ว นอกจากนี้ ยังไม่พบเรื่องการทุจริต มีแต่การตั้งข้อสังเกตของ กมธ.บางคน

นายชินนทร์กล่าวว่า ตัวแทน กมธ.ยังได้แจกแจงรายละเอียดการคิดราคาการเดินทางสายใยแก้วนำแสงระยะทาง 2,000 เมตรของ กทม.ที่ใช้วิธีจ้างเหมาเป็นเมตรละ 400 บาท โดยอ้างว่าเทียบเคียงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย กมธ. จำนวนหนึ่งติดใจว่าเหตุใดจึงไม่แยกค่าทดสอบระบบเมตรละ 67 บาทออกมา ส่วนสาเหตุที่อุปกรณ์หุ้มกล้อง หรือเฮลซิ่ง ของกล้องจริง

มติชน

Matichon
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/การเมือง-ในประเทศ

วันที่: พุธที่ 7 มิถุนายน 2555

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12507

หน้า: 11 (บนซ้าย)

Col.Inch: 51.42

Ad Value: 51,420

PRValue (x3): 154,260

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ผลสอบ 'ซีซีทีวี' ไม่พบทุจริต เติมน้ำส่งให้ป.ช.สอบต่อ

8,000 บาท แพงกว่ากล้องพราง 3,000 บาท ตัวแทน กทม.ชี้แจงว่า เพราะเฮาส์ซิงของกล้องจริงจะต้องมีไฟสำรอง พัดลมระบายอากาศ หม้อแปลง เทอร์โมสแตทและเทอร์มินัล ต่างกับเฮาส์ซิงของกล้องพรางที่ไม่มี ส่วนอุปกรณ์ Edge Switch ที่ กทม.จัดซื้อ 1.3 แสนบาท แพงกว่าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยจัดซื้อเพียง 2.4 หมื่นบาท ถึง 6 เท่า เพราะเป็นคนละรุ่นกัน ที่ กทม.จัดซื้ออ้างว่าจัดซื้อรุ่นดีกว่า

นายชนินทร์กล่าวอีกว่า ในรายงานผลการทำงานของ กมธ. ส่วนบทสรุป ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ อาทิ ไม่ควรมีก้องพรางอีกต่อไป ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) หรือ NECTEC เป็นผู้ดูแลเรื่องราคากลาง ทั้งนี้ กมธ.มีความเห็นร่วมกันว่าสภาควรจัดตั้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ใช้ประกอบการสอบสวนต่อไป

ทั้งนี้ ในรายงานฉบับเดียวกัน ยังได้สรุปผลการตรวจสอบการจัดซื้อซีซีทีวีใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ กมธ.ชุดนี้เป็นผู้ตรวจสอบด้วย